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ศปท.เร่งตรวจสอบ CCTV รร.ใต้/ดึงดีเอสไอ-ปปช.ร่วม
ลั่นสะสางให้ถึงที่สุด

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต(ศปท.) ศธ. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน
ว่าที่ประชุมได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ จากเดิมที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์
ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน มาเป็น นพ.ธีระเกียรติ โดยมีนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ทำหน้าที่เป็น
ผอ.ศูนย์ฯ รวมถึงปรับองค์ประกอบใหม่ เพื่อให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ศธ.
ดำเนินการอย่างรวดเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

รวมถึงการเสนอจัดตั้ง ศปท.ระดับภาค 18 ภาค และระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงาน ศธ.
และให้เชื่อมโยงกับ ศปท.ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย อย่างไรก็ดี รมว. ศึกษาธิการ อยากให้ศูนย์ฯ
จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
จะออกมาแทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเดิมซึ่งจะใช้จริงในเดือน
ส.ค.นี้

"ปัจจุบันมีคดีที่ต้องสะสางเร่งด่วนที่ ศปท.คัดมา 620 เรื่อง จาก 10 หน่วยงานใน ศธ. ในจำนวนนี้
ศปท.ได้ดึงเรื่องสำคัญและให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ออกมา 7เรื่อง
คือคดีทุจริตสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, คดีทุจริตของ สกสค.กรณีบริษัทบิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด
กรุ๊ป จำกัด ซื้อตั๋วสัญญากับสกสค., คดีการจัดสร้างสนามฟุตซอล,
คดีเรื่องการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของ สพม.20,
คดีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสพฐ.ปีงบประมาณ2556, คดีทุจริตของ ม.มหาสารคาม
และคดีการปรับปรุงห้องเรียน(E-Classroom) ของ สพฐ. และจากการลงพื้นที่ติดตามเรื่องทุจริตของ พล.โท.โกศล
ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการทุจริตของ ศธ. และมีผู้ร้องเรียนให้
ศธ.ลงไปตรวจมากคือการจัดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการ Safe Zone School ของ
สพฐ.เข้ามาตรวจสอบเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ 8 ด้วย"

ดร.กมล กล่าวและว่า เรื่องดังกล่าวพัวพันกับหลายองค์กร จึงให้นัดประชุมกันในวันที่ 9 มี.ค.60
โดยเชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ปปช.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ว่ามีประเด็นไหนที่ยังค้างอยู่ ที่ไหน อย่างไรบ้าง
และให้นัดประชุมเดือนละครั้ง โดยจะมีเงื่อนเวลาเพื่อเร่งรัดติดตาม โดยเจตนาของ รมว.ศึกษาธิการ
อยากให้ดำเนินการไปถึงที่สุด

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก สยามรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2560
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